



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน ๑ อัตรา โดยกำหนดรับสมัครระหว่าง วันที่ ๑๓ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และดำเนินการสอบข้อเขียน ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในแต่ละตำแหน่ง ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ทราบ ดังนี้

๑. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร มีกำหนดใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับถัดจากวันประกาศขึ้นบัญชี แต่หากมีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๒. ผู้ได้รับการเลือกสรรผู้ใดได้ขึ้นบัญชีดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรร คือ

๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการจ้างในตำแหน่งที่สอบได้

๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุมภายในเวลาที่กำหนด

๒.๓ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาที่จะส่งจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร

๒.๔ การสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างหากภายหลังตรวจพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้แม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรแล้วหรือได้รับการแต่งตั้งแล้วก็ตาม องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุมจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งกรณีที่ยังไปแล้ว

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนตำบล ต้องได้รับความเห็นชอบจากมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
เชียงใหม่เรียงรายก่อน จึงจะบรรจุและแต่งตั้งได้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายเด่นชัย ลาวิชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

บัญชีแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ

๑. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน สังกัด สำนักปลัด อบต.

สอบได้ลำดับที่	หมายเลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	คะแนน			คะแนนรวม (๓๐๐ คะแนน)	คะแนนเฉลี่ย (๑๐๐ คะแนน)	หมายเหตุ
			ภาค ก. (ข้อเขียน) ๑๐๐ คะแนน	ภาค ข. (ข้อเขียน) ๑๐๐ คะแนน	ภาค ค. (สัมภาษณ์) ๑๐๐ คะแนน			
๑	๖๗๐๒๑๑	นางสาวจุไรรัตน์ หงษ์คำ	๖๐	๗๔	๙๕	๒๒๙	๗๖.๓๓	อันดับ ๑
๒	๖๗๐๒๑๒	นางสาววิไลรัตน์ ต๊ะต้องใจ	-	-	-	-	-	สละสิทธิ์ไม่มาสอบ

หมายเหตุ : องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุมจะเรียกผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ศรีเมืองชุม